
Fundagerð                    

 

Dags: 11.október 2022 

Efni fundar: Skólaráðsfundur 

Fundarmenn: Ingunn aðstoðarskólastjóri sem stýrði fundi, Álfrún fulltrúi kennara, Sólveig 

Lára fulltrúi kennara, Kristjana fulltrúi nemenda, Sunna fulltrúi nemenda, Stefán fulltrúi 

nemenda, Alfreð fulltrúi starfsmanna og Þorvar grenndarfulltrúi. Fjarverandi voru Jóna og 

Þórey, fulltrúar foreldra. 

 

Umræðuefni 

• Starfsáætlun 

o Árný umsjónarkennari – breyta í sérkennari  

o Kristín ritari – hætt  

o Snjallsímareglur skarast á – skoða orðalag 

o Vantar í Réttindaráð Alex og Alexander 

o Jafnréttisáætlun – jafn réttur allra (ekki karlar, konur, stelpur, strákar) 

o Bls. 68 Öll kyn …. Ekki bæði 

o Bls.21-23 vantar upplýsingar eftir útivist hvað á að gera 

o Ferli vegna brota á skólareglum. Enn vinnuregla að skrá i Mentor en þá þannig 

að „haft var samband heim vegna atviks sem átti sér stað í útivist“ 

o Eftir þessar breytingar er starfsáætlun samþykkt og verður hún send til 

menntasviðs. 

Önnur mál: Ekki bárust önnur mál 

Ingunn nefnir verkefni sem heitir Okkar skóli. Hún óskar eftir að nemendur í skólaráði verði í 

þessu ásamt Réttindaráði og nemendaráði. 

Nemendur fara inn í bekki og kynna verkefnið. Þarf að fá nemendur til að koma fram með 

hugmyndir að einhverju sem þá langar að breyta innanhúss og mögulegt er að vinna með. 

Kosning verðu út frá hugmyndum nemenda. 

Kristjana, Sunna og Stefán eru til í þetta. 

Þorvar opnar umræðu um þátttöku foreldra í skólum. Hann hefur verið að fara út á land með 

Heimili og skóla og þar eru miklar áhyggjur af foreldrastarfi. Það er eins og það hafi orðið 

einhver viðhorfsbreyting í Covid. Þetta er verkefni sem þarf að vinna að. 

Næsti fundur: 15. nóvember 2022 kl.8:15. 

Ritari: Jóhanna Rakel Sveinbjörnsdóttir. 

 


